



มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปัญญาของแผ่นดิน

ข่าวสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

ISSN 0857 - 989 x ปีที่ 45 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2562

<http://www.senate.mahidol.ac.th>



## สารจากประธานสภาคณาจารย์ โดย อาจารย์.ดร.ธิตคม พ่วงพินสวัสดิ์



สวัสดิ์ปีใหม่ 2563 ครับ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ในเดือนที่ผ่านมาทางสภาคณาจารย์ของเราได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลของเรา มาพบปะและรับฟังข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์ ซึ่งสมาชิกสภาคณาจารย์ได้เสนอประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา ทั้งเรื่อง ความก้าวหน้าในสายงาน สวัสดิการ การบริหารธรรมาภิบาล และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ซึ่งสามารถติดตามได้ในฉบับนี้

และในฉบับนี้ ขอเสนออีกบทบาทหนึ่งของสภาคณาจารย์ในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และการร่วมทำที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งได้รับพระราชทานโล่รางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พบกันใหม่ปีหน้า 2563 ครับ

สารจากประธานสภาคณาจารย์	2
สรุปประเด็นนายกสภามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาคณาจารย์	3
หนังสือตอบกลับจากนายกสภามหาวิทยาลัย	5
ปอมท. บทบาทการเชิดชูเกียรติอาจารย์ฯ	6
ข่าวประชาสัมพันธ์	11
ภาพกิจกรรม	12
บรรณาธิการแถลง	13



# สรุปประเด็นนายคณาจารย์มหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาคณาจารย์

ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รัชต์พลเมือง ชั้น 5

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

\*\*\*\*\*

ตามที่สภาคณาจารย์ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์ชุดใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานของสมาชิกสภาคณาจารย์สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.ธิตคม พิ้วพินสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเรียนเชิญ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้มีการซักถาม และเสนอความคิดเห็น ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สภาคณาจารย์ได้สรุปแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้



2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนเกณฑ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา (MU-ELT 84 คะแนนขึ้นไป / TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป / TOEFL IBT 64 คะแนนขึ้นไป / IELTS 5.0 คะแนนขึ้นไป) เนื่องจากบางวิชาชีพไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษสูงเทียบเท่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสูงไปหรือไม่ เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น

3. รายวิชาศึกษาทั่วไปปรับการให้เกรดเป็น O S U ทำให้นักศึกษาไม่สนใจเรียนในบางวิชา ส่งผลให้เกรดของนักศึกษาต่ำลง ซึ่งวิชาเหล่านี้เป็นวิชาช่วยและเกรดเฉลี่ยไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้

4. การดูแลด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้นักศึกษาเกิดความเครียดและมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากขึ้น

5. เสนอผลักดันนโยบายเรื่อง Inclusive Society ของคนพิการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นเรื่อง คนพิการเชิงสังคม เช่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตพิการ อยากรู้จักกลุ่มบัณฑิตพิการรับที่หลังสุด รับที่เดียวกับบัณฑิตทุกคน (เสนอให้ประสานกับสำนักพระราชวังเพื่อทราบถึงแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป)

6. เสนอประเด็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร และการศึกษาแบบยืดหยุ่น โดยในปี 2563 วิทยาลัยราชสุดาจะมีหลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี (1 year Program) โดยที่มุ่งเน้นที่กลุ่มคนพิการเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่พบประเด็นที่อาจเกิดปัญหาในระยะยาว ดังนี้

1) นักศึกษากลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

2) ระบบการสนับสนุนจากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา และส่วนงานอื่นๆ

## ประเด็นด้านความก้าวหน้าในสายงาน

1. เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทุนสำรองให้ผู้ที่ทำวิจัยยืม เนื่องจากผู้วิจัยได้รับอนุมัติให้ทำวิจัย แต่ได้รับเงินทุนในการทำวิจัยล่าช้า ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แต่บางงานวิจัยมีค่าใช้จ่ายที่งบประมาณหลักล้าน ทำให้ไม่สามารถเริ่มงานได้ทันที ผลกระทบที่ตามมาคืองานวิจัยมีความล่าช้า

2. คุณสมบัตินของอาจารย์ในหลักสูตร เนื่องจากในขณะนี้บางสาขาคุณสมบัตินของอาจารย์ยังไม่ตรง เมื่อทำการสอนบัณฑิตที่จบออกมาไม่สามารถทำงานได้จริง สาเหตุเพราะผู้สอนไม่มีความเข้าใจในศาสตร์ดังกล่าวอย่างแท้จริง เมื่อสอบถามกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับคำตอบว่า “ขึ้นอยู่กับการบริหารงานในหลักสูตร”

3. ระยะเวลาของการขอตำแหน่งวิชาการ ใช้เวลานานเมื่อเทียบกับบางมหาวิทยาลัย

## ประเด็นด้านการจัดการศึกษา

1. เรื่องการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของนักศึกษา เกิดผลกระทบหลายด้าน เช่น เสียโอกาสในการรับนักศึกษาต่างชาติ บัณฑิตเสียโอกาสในการสมัครงาน สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับการเรียน

7. มีการทำงาน กับ DSS (Disability Support Services) ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในปี 2563 แผนงานที่วางไว้กับวิทยาลัยราชสุดา คือ การเชื่อมระบบของ DSS เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับวิทยาลัยราชสุดา เพราะหากจะปรับให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น Inclusive Education หรือ Inclusive Society ระบบต้องพร้อมใช้งานในส่วนที่มีการเอื้อให้คนพิการ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ เมื่อนักศึกษาพิการกับนักศึกษาไม่พิการเดินผ่านกัน จะไม่รู้สึกรังเกียจแตกต่าง หรือความแปลกแยก รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ของพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของ University life โดยปัจจุบันนักศึกษาออกทัศนศึกษาซึ่งแฝงอยู่มากในมหาวิทยาลัยมหิดล และจะชัดเจนในช่วงปี 3-4 ที่มีรายวิชาที่มีโครงการที่ต้องเข้ากลุ่ม เนื่องจากบางคนในช่วงปี 1-2 ยังไม่มีการแยกทำกิจกรรมกลุ่มมากนัก กรณีนี้กลุ่มออกทัศนศึกษาเพิ่มขึ้นและจะไปมีความเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าของเด็กสุดท้ายอาการนี้จะไปเชื่อมกับจุดที่เป็นประเภทหนึ่งของความพิการคือ พิการทางด้านจิตใจและพฤติกรรม ดังนั้นความพิการจึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหลักอีกเรื่องหนึ่ง

**ประเด็นด้านการบริหารและธรรมาภิบาล**

1. เสนอการปรับเพิ่มกองทุนสวัสดิการฯ ที่ตอนนี้มหาวิทยาลัยสมทบ 3% ในขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง สมทบที่ 3%-5% ตามอายุงาน โดยเห็นว่า หากสะสมเพิ่มตามอายุงาน จะเป็นผลดีกับผู้เกษียณอายุงานได้มีเงินสะสมเพื่อใช้ตอนเกษียณฯ และสร้างความผูกพันกับองค์กร
2. เสนอปรับเพิ่มเงินชดเชยสำหรับผู้ที่มีอายุงาน 20 ปี เป็น 13 เดือนครึ่ง ให้เท่ากับกฎหมายแรงงานซึ่งหลายมหาวิทยาลัย ได้แก้ไขข้อบังคับฯ เรียบร้อยแล้ว
3. เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของบุคลากร หากใช้เกณฑ์นี้ควรใช้เฉพาะส่วนงานที่ต้องใช้งานจริง ๆ

เช่น นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ แต่ส่วนงานอื่นที่ไม่จำเป็นต้องรอกวันหรือปรับเกณฑ์ให้ลดลง เนื่องจากการใช้เกณฑ์นี้ทำให้หาคนทำงานยาก (มากกว่าเดิม)

4. ต้องการให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น Inclusive University หรือ University for All ทั้งการเข้าถึงทางระดับการศึกษา และการเข้าถึงทางกายภาพ

5. หลายระบบยังมีลักษณะของการจับเคลื่อนได้ช้าอยู่ โดยเฉพาะ งานวิจัย คือต้องการให้งานวิจัยคืบหน้า แต่สิ่งที่คณาจารย์ได้รับมีความสวนทางกัน เช่น งบประมาณวิจัยปีนี้ที่ลดลง งบประมาณวิจัยล่าช้า หรือกระบวนการที่ยังไม่รองรับกับระบบใหม่ที่เข้ามา ระบบที่สนับสนุนด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา สภาคณาจารย์มองว่ากระบวนการต่าง ๆ ยังมีกิจกรรมบางอย่างที่มีความขัดกัน ไม่เชื่อมต่อ ไม่รองรับกัน ทำให้ไม่สามารถจับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวเข้าไปแข่งขันกับผู้อื่นได้

6. การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานขนาดเล็ก ภารกิจของหน่วยงานขนาดเล็กยังคงต้องทำงานเทียบเท่ากับหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ และตอนนี้เริ่มมีการตัดงบประมาณ อาจารย์ในสถาบันเล็กต้องแบกรับภาระการหารายได้เข้ามา ทำให้กำลังใจในการทำงานลดน้อยลง

7. การมีธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ทั้งเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง รวมถึงการสนับสนุนอาจารย์ในภาคอย่างเท่าเทียมกัน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานในสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซึ่งใช้บทความที่อยู่ในฐาน Scopus แต่สายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ในการทำงานบางครั้งมีการเขียนหนังสือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและมี Publisher จากต่างประเทศรับรองในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ค่าน้ำหนักของบทความค่อนข้างสูง แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับหนังสือดังกล่าว ทั้งที่เป็นหนังสือตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องของมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน

9. กรณีความไม่เข้าใจกันของส่วนงานหนึ่ง ปัญหาที่ได้ทราบมาตอนนี้มาจากหลายทาง ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ซึ่งหากปัญหาเหล่านี้ ยังไม่ได้รับการแก้ไข ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ นักศึกษาปัจจุบัน และผู้ที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ ขอให้ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาวิธีดำเนินการ ให้ส่วนงานพัฒนาได้ด้วยความสามารถ ศักยภาพที่มีอยู่จริง





สภาคณาจารย์
รับที่ 1.64
วันที่ 29 สค. 62
เวลา 11.20 น.

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. ๐ ๒๘๔๙ ๖๓๐๙

ที่ อว ๗๘.๐๑/ 000๓๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอแจ้งความคืบหน้าประเด็นพบปะสมาชิกสภาคณาจารย์

เรียน ประธานสภาคณาจารย์

ตามที่ท่านได้ส่งสรุปประเด็นนายกสภามหาวิทยาลัยพบปะสมาชิกสภาคณาจารย์ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการส่งประเด็นต่างๆ ไปยังรักษาการแทนรองอธิการบดีและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ จะขอบคุณยิ่ง

รศ. สทล ๙.

(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

# ปอมท. บทบาทการเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562



โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชร-รังษี  
กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร  
สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนทั่วไป

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่ผมได้รับหน้าที่ประธานสภาอาจารย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และเป็นกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากรของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นสำหรับผม เป็นช่วงเวลาที่ผมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ได้รู้จักกับบุคลากรสายงานต่าง ๆ ในบริบทที่เราต้องปรับตัวและต้องพัฒนาตนเองให้อยู่รอด ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา รวดเร็ว และหักศอก ได้รับโอกาสในการทำงานใหม่ๆ และอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมจับพลัดจับผลูเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ การคัดเลือกบุคคลในอุดมคติ รวมถึงการเดินทางเป็นเพื่อนกับบุคคลนั้นจนสุดเส้นทางเกียรติยศนั้น ซึ่งเราเรียกบุคคลนั้นว่า อาจารย์ตัวอย่าง อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ต้นแบบ หรือชื่ออื่น ๆ ที่ความหมายดี ๆ โดยเส้นทางนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ในระดับส่วนงาน เส้นทางที่ยาวขึ้น ลำบากขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึงในระดับประเทศที่ต้องมีเพื่อนหลาย ๆ คนเดินทางเป็นเพื่อนจึงจะถึงจุดหมายได้

ในแต่ละปี เรา (กรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร) จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ เพื่อเป็นบุคลากรต้นแบบในระดับมหาวิทยาลัย และเราเรียกว่า “อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล” และเราได้ร่วมกันเดินทางไปส่งบุคคลนั้นในเส้นทางระดับประเทศให้ถึง “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” บางปีถึงปลายทาง บางปีไม่ถึงปลายทางครับ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีแก่บุคคลในอุดมคตินั้นที่อยู่ปลายทางในพิธีเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ เดอะ โทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี

เมื่อประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญบุช กล่าวคำกราบบังคมทูล ในพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโล่รางวัล

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้แก่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) นั้น ท่านกล่าวถึงที่มาของการมอบรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูให้เกียรติแก่อาจารย์ที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบให้อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติเข้ารับโล่พระราชทาน จำนวน 5 ท่าน



## สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย  
มหาวิทยาลัยมหิดล

## สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ถิ่นคำพร  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

## สาขาสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่นณรัตน์ พิชญไพบุลย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สาขาศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ธงสรอง อิศรางกูร ณ อยุธยา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สาขาวิชาชีพสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีพัฒน์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



พิธีรับโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และงานเลี้ยงแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562

หลังจากที่สายตามองไปบนเวทีที่จัดพิธีไว้อย่างสมเกียรติ ผมนั่งหลับตานิ่ง ๆ และนึกย้อนเส้นทางกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พวกเราไปสัมมนาคุณบุคคลต้นแบบท่านหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ในฐานะอาจารย์ตัวอย่างจากภาควิชาเคมี ท่านชื่อว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย วันนั้นอาจารย์นำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมด้านพอลิเมอร์ “ZAPPAR เส้นใยใบสับปะรด” และการใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม เช่น การนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเสื้ออกรักษากระสุน มีอาจารย์ผู้หญิงที่ไปด้วยท่านหนึ่งลองใส่เสื้ออกรักษาและบอกว่า “เสื้ออกรักษาหนักไปหน่อย

คะ ใส่แล้วเดินไม่ไหวเลย” ทุกคนในที่นั่งต่างหัวเราะคริบริหลังจากนั้น พวกเราได้พิจารณาตัดสินรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย คริบ และพวกเราได้ตัดสินใจเสนอชื่ออาจารย์เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเดินทางต่อไปในระดับประเทศเพื่อรับการพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยผมมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ (ปอมท.) เพื่อพิจารณารางวัลเกียรติยศนี้ด้วยคริบ



รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และนางนวัตกรรม ZAPPAR ต่อคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผมขอให้ข้อมูลของ ปอมท. คริบ เราเรียกว่า “ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)” เป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสภาอาจารย์ สภาคณาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการ สภาคณาจารย์และพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการปรึกษา หรือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น การเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของชาติต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในแต่ละปี ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการคัดเลือกต้นแบบอาจารย์ในสาขาย่อยต่างๆและเรียกว่า “อาจารย์

ดีเด่นแห่งชาติ” ซึ่งเป็นโครงการในระดับประเทศ ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ โดยคณะกรรมการจากสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และการถ่ายทอดความรู้ มีงานวิจัยที่ดีเด่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เส้นทางของอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ นั้น มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพียงไม่กี่ท่านครับที่ได้เดินทางไปถึงจุดนั้น และคงต้องอยู่ในกรอบนั้น จนถึงปีปัจจุบัน มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมอยู่ในทำเนียบแห่งนั้นไม่กี่ท่าน ผมขอให้รายชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในแต่ละสาขา เป็นเกียรติยศแต่ท่านเหล่านั้นครับ

## ทำเนียบอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2544-2562

ปี 2544	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ศ.เกียรติคุณ ดร.สพ.ญ.วันเพ็ญ ชัยคำภา
ปี 2545	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ศ.นพ.สุชาย สุนทรภา
ปี 2546	สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปฎิกริชต์
	สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วัลไลรัตน์
ปี 2547	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ศ.พญ.สีนา อองอาจยุทธ
	สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ศ.เกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ชัชอนุสรร์ สวัสดิวัฒน์
ปี 2548	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ศ.เกียรติคุณ นพ.ธารา ตรีตระการ
	สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ศ.เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
ปี 2549	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ศ.ดร.พญ.นภารร บานชื่น
	สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	ศ.เกียรติคุณ ดร.พีไล พูลสวัสดิ์
ปี 2550	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ศ.นพ.สัญญา สุปพนิชนันท์
ปี 2551	สาขาสังคมศาสตร์	ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุรียา รัตนกุล
ปี 2560	สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	รศ.ดร.เทียนทอง ทองพันซัง
ปี 2561	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	รศ.นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ปี 2562	สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

เสียงปรบมือดังๆ ที่มาจากผู้ที่มาร่วมงานหลังการฉายวิดิทัศน์แนะนำผู้รับรางวัลแต่ละท่านครั้นทำให้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจในอาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติยศนี้ครับ วิดิทัศน์แนะนำ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย นั้นผมจดลงด้วยบทกลอนสุคติที่ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

กรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ในปีนี้ครับ และเมื่อประธานฯ งานชื่ออาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย เพื่อให้ท่านขึ้นรับโล่พระราชทานฯ ผมจึงลืมตาขึ้น ร่วมปรบมือ และดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ตามปกติครับ บทกลอนสุคติ มีเนื้อความ ดังนี้ครับ



**ครุณิกัน มือกอง ของพวงศิษย์ ผู้ผลิต ปูทาง อย่างสร้างสรรค์  
ครุติเด่น แห่งชาติ คือรางวัล สมเกียรติอัน ควรค่า ตรารัตริ่งชน  
ได้รับเกียรติ สมศักดิ์ศรี ยินดีนัก แจ้งประจักษ์ งานวิจัย ให้เห็นผล  
เพชรประกาย วายแสง แห่ง มหิดล วลาดลับ เลอค่า สถาบัน**

ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพุกภักดิ์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์ตัวอย่างนั้น รongศาสตราจารย์ ดร.ทวิชัย ท่านเล่าเกี่ยวกับแรงบันดาลใจได้มาจากพระราชดำริสในโอกาสต่าง ๆ โดยในที่นี้ ผมขอยกความดีเด่นในการครองงานของท่าน เพื่อเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้ “มีความสนใจ ติดตาม และศึกษาความก้าวหน้าของงาน ที่ตนเองทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางานให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้ในหลายครั้งจะเต็มไปด้วย อุปสรรค แต่ก็ไม่ย่อท้อ ทำด้วยความมุ่งมั่นและพยายาม และมีความสุขกับงาน” ผมคาดหวังว่าเมื่ออ่านถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านน่าจะมึรอยยิ้มและมีความสุขบ้างนะครับ

เมื่อช่วงพิธีการการเชิดชูเกียรติอาจารย์ ดีเด่นแห่งชาติเสร็จสิ้น จึงเป็นพิธีการในพิธีเปิดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมก. ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยในปี นี้ เจ้าภาพได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก คุณสุพรรณิ คำมั่น เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ท่านมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยท่านได้รับมอบหมาย จาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมครับ



บรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมก. ประจำปี 2562

สำหรับธีมในการจัดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ปอมก. ปีนี้ มีแนวคิดจากความพยายามใน การพัฒนาและปรับตัว เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ของบริบทโลกที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการการศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรมอันเป็นภารกิจหลักของ คณาจารย์ และเป็นที่มาของหัวข้อการประชุม “อนาคต อุดมศึกษาไทยภายใต้บริบทโลก (The Future of Thai Higher Education in Global Context)” ซึ่งมีหัวข้อการ บรรยายที่ทันสมัย น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ได้แก่ ธรรมชาติ: ปัญหาและทางออก วิเคราะห์และเสนอ แนวทางไว้โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา และ รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์

ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หัวข้อ อุดมศึกษากับการวิจัย ทำอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคม บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ ราชบัณฑิต มจร. ซึ่งผมสรุปใจความสำคัญได้ว่า “ให้ทำการงาน และงานวิจัยที่ทำอยู่ ให้เต็มที่และ ดีที่สุด” หัวข้อระบบกลไกในการขับเคลื่อนการวิจัยใน สถาบันอุดมศึกษา บรรยายโดย ศาสตราจารย์ นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัย แห่งชาติ ซึ่งท่านได้อธิบายรายละเอียดการปฏิรูป หน่วยงานที่ดูแลและให้การสนับสนุนงานวิจัย หัวข้อ วิจัย การจัดการทุนวิจัยในระบบใหม่ รวมถึงการ จัดสรรเงินวิจัยในสัดส่วนของสาขาวิทยาศาสตร์และ



ศ.ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ ราชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายหัวข้อ อุดมศึกษากับการวิจัย ทำอย่างไรให้ตอบโจทย์สังคม

สายสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อบรรยายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนโดยตรงในอนาคต ได้แก่ การวางแผนการเงินอย่างไรให้อยู่ได้หลังเกษียณ ซึ่งผมฟังบรรยายในช่วงแรกก็งง ๆ กับคำถามของวิทยากรครับ ท่านถามมาว่า คุณจะมีอายุอยู่ที่ปี? จะเกี่ยวกับการออมเงินอย่างไร? แต่พอจะจับประเด็นในเรื่องนี้ได้ง่าย ๆ คือ จะใช้เงินเท่าไรในปีหลังเกษียณ จะต้องออมเงินเท่าไรให้เพียงพอ และที่สำคัญคือ วิทยากรบอกว่า *อย่าให้คนอื่นยืมเงินในวัยหลังเกษียณนะครับ*

สำหรับหัวข้อวิจัยที่มีการนำเสนอแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายในเวที ปอมท. นั้น มีความหลากหลายหรือใช้หลายศาสตร์ร่วมกันที่เราเรียกว่า สหสาขา อาทิเช่น งานวิจัยทางด้านพฤติกรรม ก็สอดคล้องกับผู้บริหารและองค์กร โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย เช่น ในกลุ่มอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษา ด้วยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม งานวิจัยด้านการตลาด เช่น การสำรวจเทคนิควิธีการตรวจวินิจฉัยและชุดตรวจสำเร็จรูปโรคเลปโตสไปโรสิสจากกลุ่มผู้ใช้งานโดยตรง งานวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรอื่น ๆ ในองค์กร การศึกษาทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียนด้วยเครื่องมือส่งเสริมความคิด งานวิจัยที่ศึกษาคุณภาพชีวิต บรรยากาศในที่ทำงานที่ส่งผลต่อ

ความสุข ความรัก ความผูกพันในองค์กร รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วัยเกษียณของอาจารย์ ในสถานศึกษาของรัฐและของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน งานวิจัยเพื่อพยากรณ์ เช่น การพยากรณ์ผลตอบแทนการเงิน เป็นต้น ในขณะที่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ก็ยังมีการนำเสนออยู่ประปราย งานวิจัยพื้นฐาน เช่น การศึกษาคุณสมบัติของสารเคมี งานวิจัยประยุกต์ เช่น งานวิจัยและพัฒนามล็ดภัณฑ์อาหาร วัสดุ งานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เช่น งานวิจัยการประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบที่นำเข้ามาใช้ในการตรวจวินิจฉัยในประเทศไทย งานวิจัยเพื่อสร้างโมเดลทางสาธารณสุขเพื่อตรวจคัดกรองโรค มะเร็งในช่องปากโดยกลุ่ม อสม. เป็นต้น

การนำเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติ แม้จะเป็นในระดับชาติ อาจารย์หลาย ๆ ท่านอาจมองข้ามเวทีนี้ไปถึงเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการขอตำแหน่งวิชาการได้ อย่างไรก็ตาม ผมพบว่า มีบัณฑิตศึกษาหลาย ๆ ท่าน ที่เข้าร่วมนำเสนอในงานวิจัยในเวทีนี้ เพื่อนำบทความฉบับเต็ม (Proceeding) ไปใช้เพื่อสำเร็จการศึกษา ในมุมมองของผมมัน ก็กรรมการนำเสนอผลงานวิชาการของ ปอมท. จะมีความแข็งแกร่งทางวิชาการมากยิ่งขึ้น และจะจัดกิจกรรมการนำเสนองานวิจัยได้สนุกและเป็นสากล หากบุคลากรสายวิชาการให้ความสนใจและช่วยสนับสนุนด้วยการส่งผลงานวิชาการและไปร่วมนำเสนอ พบปะแลกเปลี่ยนหรือให้ความรู้ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้นำเสนอผลงานในที่ประชุมกันมากกว่านี้ครับ ซึ่งท้ายสุดนี้ คงไม่มีคำเชิญชวนใดดีไปกว่า “แล้วพบกันปีหน้า-ครับ”



ขอเชิญคณาจารย์  
เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ



มหาวิทยาลัยมหิดล  
Mahidol University

## เรื่อง การเปลี่ยนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่ออนาคต

ผ่านทาง  
Mahidol Apprenticeship Program

### วัน เวลา และสถานที่

- วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น.
- ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

### วิทยากร



ผศ.ดร.นพ.วิชุด สุธรรมารักษ์  
ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
ฝ่ายการตลาดดิจิทัล



รศ.ดร.ณัฐชนิยา ไตรรักษา  
ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
วิทยาลัยราชสุดา



อ.ดร.พีชรินทร์ เสรี  
สถาบันแห่งชาติ  
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

### ลงทะเบียนฟรี!

- จำนวนจำกัด

**รับจำนวน 150 ที่**

จัดโดย : สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

### ผู้ดำเนินรายการเสวนา



ผศ.ดร.ปริญญ์ ธีรนวิทย์ภักดิ์  
เลขาธิการสภาคณาจารย์



ดร.กิตติชัย ราชมหา  
กรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย



ลงทะเบียน



ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2 พร้อมด้วยเลขาธิการ และสมาชิก ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เมืองในวาระ-ดึกขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



อ.ดร.ธิตคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมี ศ.นพ.อุรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากทุกส่วนงานเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



อ.ดร.ธิตคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day) โดย รศ.นพ.สาวยุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน ในงานประกอบด้วย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ผู้บริหารและประชาชนมหิดลจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน กว่า 1,000 คน เพื่อร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล “Integrity มั่นคงยั่งยืนในคุณธรรม” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล



อ.ดร.ธิตคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “ASEAN Healthy University Day and Bike for Health” โดย ศ.นพ.อุรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน โดยมี ดร.ชลธิศ ธีระจิตติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยเครือข่ายอาเซียน (AUN) นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร เลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN และ ดร.สุหทัย จิระนันท์พิพร ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.ภูติศักดิ์ เตชะดีวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานจัดงานร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

# บรรณาธิการแถลง

โดย ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช



Wisdom of the Land

## สวัสดิ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” เพื่อน ๆ ชาวมหิดลทุกท่านครับ

ปีเก่ากำลังจะไป ปีใหม่กำลังจะมา ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ในการประชุมสภาคณาจารย์ สามัญครั้งที่ 12/2562 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 สภาคณาจารย์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ท่านใหม่) ท่านสภาคณาจารย์ฉบับนี้จึงขอนำเสนอบทความ “สรุปประเด็นนายกษามหาวิทยาลัยพบสมาชิกสภาคณาจารย์” รวมถึงหนังสือตอบจากท่านนายกษามหาวิทยาลัยในการพิจารณาดำเนินการส่งต่อข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสภาคณาจารย์ไปยังฝ่ายบริหารต่อไป

ปีเก่ากำลังจะไป ปีใหม่กำลังจะมา ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะทบทวนสิ่งที่เราทำในปีที่ผ่านมา และเตรียมวางแผนการสำหรับปีต่อไป ท่านสภาคณาจารย์ก็เช่นกัน ฉบับนี้ขอนำเสนอบทความ “ปอมท. บทบาทการเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และงานประชุมวิชาการประจำปี 2562” โดย ผศ.ดร.สันติมนวีชระรังษีกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร สมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทผู้แทนทั่วไป ผู้ซึ่งได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของ

สภาคณาจารย์ และการมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย์ในการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ รวมถึง การมีส่วนร่วมของสภาคณาจารย์ในงานประชุมวิชาการ ปอมท. ปี พ.ศ. 2562 เรื่องราวดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการทบทวนการดำเนินการของสภาคณาจารย์จนเกิดเป็นผลงานที่โดดเด่น ผลงานหนึ่งในปีเก่าที่กำลังจะผ่านไป และเพื่อเตรียมการดำเนินการดังกล่าวในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

ปีเก่ากำลังจะไป ปีใหม่กำลังจะมา ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง “การเปลี่ยนการศึกษาของมหิดลเพื่ออนาคต” วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้

**ปีเก่ากำลังจะไป ปีใหม่กำลังจะมา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ โปรดคุ้มครองให้เพื่อน ๆ ชาวมหิดลทุกท่าน มีสติทั้งในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างวันหยุดยาว และในการเดินทางชีวิต มีผลกำลังทั้งกายและใจ แข็งแรงสมบูรณ์ ประกอบการทำงานที่ยังประโยชน์แก่ผู้อื่น และทำให้ท่านมีความสุขด้วย**

พจนานุกรมในปี พ.ศ. 2563 ครับ

## ท่านสภาคณาจารย์

เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อคิดเห็น ทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิดจดหมาย เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่านั้น มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณาบทความเป็นไปตาม [www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html](http://www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html)

<b>บรรณาธิการประจำฉบับ</b>	ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช
<b>กองบรรณาธิการ</b>	ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช รศ.ดร.ชื่นจิตต์ บุญเจ็ด รศ.พญ.นิลรัตน์ วรรณศิลป์ อ.ทพญ.ปณิดา ภาวโธ อ.ดร.ประทีป ว่องวิระยุทธ์ อ.ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ อ.ดร.โมเรศ ปรีชญพฤกษ์ อ.ดร.วันวิสาห์ ศรีสุเมธชัย ศ.คลินิก นพ.วิรุณ บุญบุษ อ.ดร.สุภาสมต ยุนะสิทธิ์ อ.ดร.วีรยาการพานิช
<b>ประสานงานกลาง</b>	พชญา วงษ์วันภณีย์ คาริน พรหมศิลป์
<b>ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม</b>	พรศิริ บุญมาวงศ์
<b>เจ้าของ</b>	สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพทน์ : 0-2849-6351-2 โทรสาร : 0-2849-6350